



ด่วน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. สฎิญา กลางณรงค์ โทร. ๑๑๒, ๑๑๓

ที่ สทช ๑๐๐๓.๙/๕๖ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นและมติในการประชุม กสท.ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

เรียน ประธาน กสท.

ตามที่ได้มีการประชุม กสท. ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และดิฉันมีความเห็นเพิ่มเติมในสองวาระ ได้แก่ วาระที่ ๔.๙ และวาระที่ ๔.๒๒ จึงขอเปิดเผยมติและความเห็นของดิฉันเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสท. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

๑. วาระที่ ๔.๙ เรื่อง แนวทางการออกอากาศช่องรายการโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกบนโครงข่ายระบบดิจิทัลในช่วงการออกอากาศคู่ขนาน

“ดิฉันมีความเห็นแบ่งออกเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรก กรณีการออกอากาศคู่ขนานสำหรับกิจการบริการสาธารณะ เสียงข้างมากในที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการออกอากาศคู่ขนานโดยใช้สัดส่วนช่องรายการบริการสาธารณะ อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าช่องใดเป็นช่องสาธารณะที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาในที่ประชุม กสท. ก่อนการดำเนินการใด ๆ ประเด็นที่สอง สำหรับกิจการทางธุรกิจ มติที่ประชุมเสียงข้างมากเห็นชอบให้ใช้สัดส่วนช่องรายการบริการชุมชนในช่วงการออกอากาศคู่ขนานนั้น ดิฉันเห็นว่าการดำเนินการในเรื่องช่องรายการบริการชุมชนจำเป็นต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ในแผนการเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล โดยในปัจจุบันเป็นที่รับทราบกันทั่วไปในสาธารณะว่า กสท. มี แผนดำเนินการคัดเลือกกิจการแบบชุมชนในช่วงปลายปี ๒๕๕๖ หรือต้นปี ๒๕๕๗ ดังนั้นมติเรื่องการออกอากาศคู่ขนานของกิจการธุรกิจต้องไม่ส่งผลกระทบต่อบริการชุมชนในระบบดิจิทัลแต่อย่างใด”

๒. วาระที่ ๔.๒๒ ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่)

“ตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ในเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์เกี่ยวกับการออกอากาศรายการหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณา ประกอบกับสำนักงาน กสทช. ได้มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) เพื่อกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในกิจการกระจายเสียงและ

/กิจการโทร ...

กิจการโทรทัศน์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ดังนั้น ดิฉันจึงเห็นว่าการตรวจสอบข้อมูลของผู้ขอรับใบอนุญาตกับทาง อย. เป็นขั้นตอนที่สำคัญ โดยสำนักงาน กสทช. ควรจัดส่งข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นทางการให้กับ อย. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาและการกำหนดเงื่อนไขในการให้ใบอนุญาตประกอบกิจการ”

จึงเรียนมาเพื่อนำมติและความเห็นของดิฉันบันทึกในรายงานการประชุม กสทช.ด้วย


(นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์)
กสทช.